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Dagskrá: 

1. Yfirlit deilda 

2. Íslandsbanka samningur 

3. Endurskoðaðar reglur v/íþróttamanns/kona / æskunnar 

4. Gróttumessa 5.febrúar 

5. UMSK þing 8.febrúar 

6. Aðalfundir ‐ dagsetningar 

7. Önnur mál 

 

 

1. Yfirlit deilda 

Handknattleiksdeild 

Mfl.kvk í Gróttu vann sinn fyrsta sigur um helgina.  Verið að vinna í leikmannamálum fyrir 

næsta tímabil.  Einhverjar mannabreytingar  verða líklega í stjórn handknattleiksdeildar. 

 

Knattspyrnudeild 

Þorrablót í skipulagningu.  Gróttublaðið skilaði góðum hagnaði.  Eru að undirbúa komandi 

leiktímabil.  Eru að stilla upp samningum fyrir þá leikmenn sem eru að ganga uppí mfl.kk. 

Fimleikadeild 

Mörg mót framundan.  Haldin var þjálfarafundur  um daginn og margt gott kom út úr því. 

Kraftlyftingadeild 

Mörg mót framundan hjá Kraftlyftingadeildinni . Íslandsmeistaramót í bekkpressu  28.01. á 

Akranesi og er Grótta með 9 keppendur. Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum 24.mars á 

Reykjanesi. 

 



2. Íslandsbanka samningur 

Stefnt að því að koma á fundi með fulltrúum bankans fljótlega 

 

3. Endurskoða reglur v/ íþróttamanns/kona/ækunnar 

Umræður um hvort breyta þurfi reglum um kosningu á íþróttamanns / konu / æskunnar. 

Andri  býr til form fyrir þjálfara og stjórnir til að fylla út. 

   

4. Gróttumessa 5.febrúar 

Umræður um skipulagningu Gróttumessuna. 

Undibúningsfundur verður haldinn þegar nær dregur .  

Andri og Gitta taka að sér að koma verkefnunum í gang. 

 

5. UMSK þing 8.febrúar 

Aðalstjórn hvetur deildir til að mæta á þingið. 

 

6. Aðalfundir ‐ dagsetningar 

Aðalfundir haldnir 8.mars 2012 

   

7. Önnur mál 

 Rætt um starfsmannahald í íþróttahúsinu. 

 Þorrablót:  Sala miða gengur vel.   

 Utanlandsferðir. Rætt um ferð 4.fl. karla í knattspyrnu í sumar. Tekið skýrt fram að 

skoðanakönnun verður að fara fram. 
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